



CLASSIC GOLD

FUTURES

“ณิชติ จواهرกุล”
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

ณัฐที่ จุฑาวรากุล ผู้หญิงเลี้ยงมทอง

“ความร่ำรวย” เป้าหมายสูงสุดในชีวิตของใครหลายคน บางคนไปไม่ถึงฝั่งฝัน บางคนกว่าจะได้สัมผัส
คำนี้ต้องใช้เวลาทั้งชีวิต บางคนต้องแลกมาด้วยมิตรภาพ คำดูถูก เคียดดขยาดต่างๆ นานา
ในขณะที่บางคนไม่ต้องทำอะไรเลย ก็ได้สถานะนี้มาตั้งแต่สัมผัสตามองดูโลก

“ณัฐที่ จุฑาวรากุล” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด เป็นหนึ่งในจำนวน
กลุ่มคนหลังสุด ด้วยเนื้อเธอเป็นทายาทรุ่นที่ 3 ของห้างทอง
เจียบแข่งเฮง ที่เปิดดำเนินธุรกิจขายส่งทองรูปพรรณให้แก่ร้าน
ทองตามต่างจังหวัดทั่วประเทศมาตั้งแต่ปี 2528 หากแต่สิ่งที่
เธออาจแตกต่างไปจากหลายๆ คนในกลุ่มนั้นคือ ความใฝ่ดี
และมุ่งมั่นที่จะสานต่อธุรกิจครอบครัว

“เด็กๆ ณัฐจะช่วยขายของ ทำแคชเชียร์ ต่อมาในช่วง
เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษา คุณแม่เริ่มนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้
ก็เลยเริ่มสนใจทางด้านนี้ และพออนุสรณ์เรียนระบบสารสนเทศ
ก็เข้ามาช่วยดูทางด้านระบบการทำงานในร้านทองมากขึ้น
เพราะหลังจากนำคอมพิวเตอร์และระบบเซิร์ฟเวอร์เข้ามาใช้ ก็
มีการพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับร้านทอง ซึ่งณัฐ
เข้ามาช่วยคุณแม่ทางด้านกรวางระบบและทางด้านบัญชี”

หญิงสาวแสนสวยที่ชายหนุ่มใดได้อยู่ในระยะประชิด
คงยากยิ่งที่จะห้ามหัวใจไม่ให้หวั่นไหว เริ่มเปิดฉากชีวิตของ
เธอด้วยเรื่องราวในวัยเด็ก พร้อมเผยถึงเหตุผลที่เธอตัดสินใจ
เลือกเรียนคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ วิชาเอกระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ วิชาโท
การตลาด ซึ่งผลจากความชอบทำให้เธอเรียนได้ดีในระดับที่จบ
มาด้วยเกียรตินิยมอันดับ 2 ก่อนที่จะไปเรียนต่อปริญญาโททาง
ด้านสาขาการลงทุนและการธนาคาร University of Reading
MSc International Securities

แต่ก่อนที่เธอจะคว้าปริญญาใบที่ 2 มาพร้อมกับ
เกียรตินิยมอันดับ 2 ในช่วงปี 2552 ขณะที่เธอกำลังเรียน
ปริญญาโทที่ประเทศอังกฤษอยู่นั้น เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่

ประเทศไทยจะมีการเปิดสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าหรือ
โกลด์ฟิวเจอร์ส ซึ่งคุณพ่อของเธอมองว่าเป็นเส้นทางการขยาย
ธุรกิจของครอบครัว จึงถามเธอถึงความสนใจดังกล่าว

“เพราะว่ามันไม่ใช่ยุคคุณพ่อแล้ว แต่ว่าตอนนั้นเรายัง
ไม่รู้ว่าคุณพ่อมันจะเป็นอย่างไร ก็คือรู้ว่าถ้าทำ เราก็ต้อง
กลับมาทำ เพราะคุณพ่อบอกว่าคุณพ่อไม่ทำอยู่แล้ว ด้วยเหตุ
นี้บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด จึงเกิดขึ้น ถึงตอนนี้ก็
ดำเนินการมา 3 ปีกว่าๆ ซึ่งถือเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้า
ในการลงทุนและมีผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจรมากขึ้น”

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทคลาสสิก โกลด์ มีบริษัทภายใต้
ร่วมเงาอยู่ทั้งหมด 3 บริษัท โดยแต่ละบริษัทจะมีหน้าที่ที่แตกต่าง
และเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ดังนี้

บริษัท ห้างทองเจียบแข่งเฮง จำกัด ดำเนินธุรกิจ
จำหน่ายทองรูปพรรณแบบขายส่งให้กับร้านทอง และนักลงทุน
เล่นทองรายใหญ่เป็นหลัก รวมทั้งเปิดหน้าร้านให้บริการแบบ
ซื้อขายปลีกย่อยทั่วไป

บริษัท คลาสสิก โกลด์ จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้า
และส่งออกทองคำแท่ง 99.99% พร้อมจัดจำหน่าย และรับซื้อ
ทองคำแท่ง 96.5% และ 99.99% ให้แก่นักลงทุนทั่วไป ร้านค้า
ทองคำ และธุรกิจจิวเวลรี่ทั่วประเทศ

และ บริษัท คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด ให้
บริการรับคำสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า พร้อม
ทั้งให้ข้อมูลแนวโน้มการวิเคราะห์ทองคำที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ

แม้กลุ่มบริษัทและครอบครัวเธอคือแรงหนุนที่อบอุ่น
กอบปรักกับความชอบและความรู้ที่เธอร่ำเรียนมา จะเข้ากันได้ดี



ต่อตำแหน่งผู้บริหาร หากแต่ด้วยวัยวุฒิและประสบการณ์ของเธอยังถือว่าน้อยนัก สำหรับการเป็นหัวเรือใหญ่ของบริษัทผู้ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนในทองคำอย่างครบวงจร

"ตอนแรกๆ ที่เข้ามาทำงานนี้ ต้องบอกว่ากดดัน เครียด แต่คุณพ่อท่านสอนดีมาก ท่านไม่เคยว่าหรืออะไร ถ้าเกิดเราทำอะไรไปบ้างที่การตัดสินใจเราในตอนนั้น ด้วยอายุเท่านั้น เราอาจจะตัดสินใจแบบหนึ่ง แต่ถ้าเป็นคุณพ่ออาจจะตัดสินใจอีกแบบหนึ่ง แต่ทุกอย่างเราคงไม่นั่งรอไปถามคุณพ่อ เพราะถือว่าเราทำอะไรดีที่สุด การตัดสินใจในตอนนั้น ซึ่งเราพยายามจะมองให้รอบด้านที่สุด แต่

ถ้าเกิดเราอายุมากขึ้น เราก็อาจจะมึ่มมองที่แตกต่าง เราก็อาจจะตัดสินใจอีกแบบหนึ่งก็ได้

ซึ่งจริงๆ แล้วมันไม่ได้มีอะไรผิดอะไรถูก ทุกอย่างมันก็คือการเรียนรู้ของเรา ถ้าเราไม่ทำไม่ตัดสินใจ หรือว่าไม่ได้สัมผัสเอง เราก็คงไม่รู้ว่าแล้วต่อไปในอนาคตเราจะเป็นอย่างไร คุณพ่อท่านไม่เคยว่าหากเราทำอะไรผิดๆ ท่านจะบอกว่ามันเป็นการเรียนรู้ เพราะว่าถ้าเราไม่ได้เข้ามาทำ ไม่ได้มาดูตรงนี้ เราก็ไม่รู้หรอกว่าพอถึงตรงนี้แล้วเราจะทำอย่างไร แต่ทุกครั้งเราคิดให้เยอะที่สุด และพยายามมองให้เยอะที่สุดในงานประสบการณ์ ณ วินาทีนั้นก็พอ"

โดยแนวคิดในการบริหารงานเรื่องหนึ่งที่คุณพ่อและคุณแม่ของเธอสอนอยู่เสมอคือ "การทำธุรกิจ ต้องไม่มีคำว่าหยุดนิ่ง"

"ถ้าหยุดนิ่งจะเหมือนถอยหลังลงคลอง ซึ่งจริงๆ เราไม่ได้ถอยหลังหรอก เราอยู่กับที่เราไม่ได้ทำอะไร เราไม่ได้พัฒนา แต่คนอื่นเขามีการพัฒนา มันก็เหมือนเราถอยหลังอยู่ดี เพราะฉะนั้นเราก็ต้องก้าวด้วย จะก้าวเร็วหรือก้าวช้าเราต้องก้าวไปเรื่อยๆ จะมาหยุดนิ่งอยู่เฉยๆ ไม่ได้ เราต้องหาวิธีพัฒนาไปในแต่ละด้านไปเรื่อยๆ ตามระยะเวลา"

และคงด้วยคำสอนนี้กระมัง คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส ที่เธอคุมบังเหียนอยู่จึงมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ อาทิ

"แอปพลิเคชัน คลาสสิก โกลด์" ที่รายงานข้อมูลข่าวสารและบทวิเคราะห์ สำหรับการซื้อขายโลหะมีค่าอย่างทองคำและโลหะเงินอย่างครบวงจร โดยสามารถติดตามราคาทองคำได้อย่างครบถ้วน ทั้งทองคำแท่ง 96.5%, 99.9% หรือโกลด์ ฟิวเจอร์ส พร้อม

กราฟราคาทองและเครื่องคำนวณ รวมถึงมีข่าวสารและบทวิเคราะห์เกี่ยวกับโลหะมีค่า ตลอดจนโปรแกรมชั้น ผลิตภัณฑ์ และการบริการต่างๆ ของกลุ่มบริษัทคลาสสิก โกลด์

"บริการออนไลน์ ไอ เซอร์วิส" ซึ่งประกอบด้วย ระบบการซื้อขายออนไลน์ ฟังก์ชันมาออนไลน์ การอัปเดตข่าวสารแบบเรียลไทม์ 24 ชั่วโมง ไม่เว้นแม้แต่ช่วงเวลากลางคืนที่ทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกามีการประกาศตัวเลขออกมา ตลอดจนสามารถเข้าไปดูพอร์ตการลงทุนของตัวเองได้

นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่นักลงทุนทั่วไปที่บริษัทเป็นประจำทุกสัปดาห์ หรือตามงานมหกรรมการเงินต่างๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ขณะที่ตัวเธอก็มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ผ่านการอ่านหนังสือ ศึกษาค้นคว้าบทวิเคราะห์หรือวิจารณ์ และเฝ้าดูข่าวสารจากรอบด้าน รวมถึงเรียนรู้วิธีคิดจากคนอื่นที่เขาประสบความสำเร็จ กระทั่งปัจจุบันนี้คลาสสิก โกลด์ฟิวเจอร์ส มีปริมาณการซื้อขายเป็นอันดับ 1 ของโบรกเกอร์ทองคำทั้งหมดในตลาดอนุพันธ์ (TFEX : Thailand Futures Exchange)

ความสำเร็จที่พุ่งแรงปานราคาทอง เมื่อถามถึงเป้าหมายสูงสุดของบริษัทที่ตนเองลงเสาเข็มต้นแรกกับมือ เธอบอกว่าโดยส่วนตัวจะวางเป้าไว้ไม่ไกลมาก แต่จะวางเป็น Step by Step

"เพราะว่าถ้าเราวางเป้าหมายไว้ใหญ่เกินนั้น มันจะเหนื่อย และด้วยขนาดของเป้าที่ใหญ่มาก เราจะไม่เห็นเส้นทางในการไปถึง ซึ่งมันจะทำให้รู้สึกกดดัน เหนื่อย ท้อ และไม่มีแรงที่จะก้าวไป เพราะฉะนั้นรัฐจะพยายามขอยุ่เป็นข้อๆ อย่างตอนเปิดบริษัทใหม่ๆ เราก็มองเป้าว่าจะก้าวเป็น 1 ใน 3 ของโบรกเกอร์ทอง พอ ณ ปัจจุบัน เราได้เป็นที่ 1 แล้ว เป้าของเราในเวลานี้ก็คือต้องรักษาระดับตรงนี้ไว้"

รวมถึงตอนนี้เราได้ขยับขยายจากที่เป็นโบรกเกอร์ของ Gold Future อย่างเดียว มาเป็นตัวแทนในการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าแบบ Full License สามารถซื้อขายทุกประเภทสินค้าในตลาดอนุพันธ์ เพราะฉะนั้นเป้าหมายต่อไปของเราคือการเป็น 1 ใน 10 ของตัวโบรกเกอร์ในตลาดอนุพันธ์ทั้งหมด"



ก่อนการจลา การมาพบกับทายาททองคำ ในฐานะโบรกเกอร์อันดับหนึ่งคงไร้ซึ่งความหมาย หากไม่ได้เคล็ดลับในการลงทุนกลับไป

"การลงทุนมีความเสี่ยง นักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนเป็นความจริงที่สุด แต่เราสามารถจำกัดความเสี่ยงได้ ถ้าเราศึกษาข้อมูล และมีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ต่างๆ หรือวิธีการลงทุน หากเราไม่รู้อะไรเลย ความเสี่ยงก็เหมือนโยนหัวก้อย 50:50 แต่ถ้าเราวิธีการลงทุนหรือมีการศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุน ความเสี่ยงของเราก็จะลดน้อยลง ไม่ใช่ 50:50 แล้ว โอกาสที่เราจะชนะตลาดมันก็มีมากขึ้นตามสัดส่วนความรู้ที่เรามี"

ท้ายที่สุดคำกล่าวค้ำยันที่ว่า "การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน" ก็ยังคงใช้ได้ดีเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในตลาดเงิน ตลาดทุน ตลาดอนุพันธ์ หรือแม้แต่การตัดสินใจจะรักใคร่สักคนก็ตาม [Wi](#)